

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao trong công nhân viên chức lao động

Nhiều năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) được các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực phát động, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chú trọng tổ chức nhiều hoạt động TDTT cho CNVCLĐ, qua đó tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh đồng thời góp phần chăm lo đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho người lao động. Là một trong những địa phương có phong trào TDTT nổi bật của tỉnh, vào dịp lễ, tết, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động TDTT cho CNVCLĐ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Nhân ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế lao động (1/5), ngày Quốc khánh (2/9), Liên đoàn Lao động huyện lại phát động các đơn vị tham gia. Năm 2018, nhân dịp kỷ niệm



Giải bóng đá công nhân lao động năm 2018 do Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức.

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức giải cầu lông, kéo co với sự tham gia của 420 vận động viên thuộc 47 công đoàn cơ sở. Tại Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công

nghiệp tỉnh, hàng năm, công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đều tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT trong công nhân. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức công đoàn để xuất các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí tập luyện cho đoàn viên tham gia

các giải do Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức. Tiêu biểu như Công ty TNHH Fortress (khu công nghiệp Phúc Khánh) tham dự giải bóng đá công nhân lao động do Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức đã hỗ trợ trên 20 triệu đồng

cho công nhân tập luyện. Bà Phạm Thị Thăng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh chia sẻ: Nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng năm, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đều phát động các giải thể thao cho người lao động trong các doanh nghiệp, không chỉ mang lại không khí hào hứng, sôi nổi cho các vận động viên, người lao động mà thông qua đó đoàn viên, công nhân lao động được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lao động sản xuất, tăng cường sự gắn bó giữa người lao động với chủ doanh nghiệp.

Cùng với các hoạt động TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ trong năm, phong trào TDTT từ phát cũng thu hút đông đảo người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Hiện nay, tại các cơ quan, đơn vị hầu hết đều có sân tập cầu lông, bóng bàn... Một số đơn vị, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư kinh phí xây dựng sân bóng đá, sân tennis cho cán bộ, CNVCLĐ rèn luyện sức khỏe. Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sau mỗi ngày làm việc, rất đông cán bộ, CNVCLĐ cơ quan tham gia tập cầu lông. Anh Phạm Tấn Đạt, cán bộ Văn phòng Sở cho biết: Tôi và nhiều đồng nghiệp trong cơ quan sau mỗi ngày làm việc đều tham gia tập luyện, trước là để rèn luyện sức khỏe, sau là tăng cường đoàn kết, giảm căng thẳng, qua

đó nâng cao hiệu quả công việc.

Ông Trần Văn Toàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Để thúc đẩy phong trào TDTT trong CNVCLĐ phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đều phát động đến các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để CNVCLĐ tham gia tập luyện TDTT. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức hội thao, giải thể thao với nhiều môn thi đấu, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước. Ngoài ra, nhân các ngày truyền thống, các ngành thường tổ chức hội thao, giao lưu thể thao, thu hút cán bộ, CNVCLĐ tham gia.

Để tiếp tục đưa phong trào TDTT trong CNVCLĐ phát triển, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn tạo điều kiện để CNVCLĐ tham gia tập luyện, góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ TDTT trong các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, liên đoàn lao động các cấp phải hợp chặt chẽ với ngành TDTT trong việc tổ chức các giải thể thao trong CNVCLĐ nhằm tạo tăng cường tinh đoàn kết, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống tinh thần cho CNVCLĐ.

NGUYỄN CƯỜNG

Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ V - Hà Nội 2018

(chinhphu.vn) Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ V - Hà Nội 2018 diễn ra từ ngày 8 - 15/10.

Liên hoan nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; là nơi hội tụ các đơn vị nghệ thuật múa rối trên toàn quốc và các đoàn nghệ thuật múa rối tiêu biểu đến từ nhiều quốc gia, châu lục. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ nước chủ nhà giới thiệu giá trị nghệ thuật múa rối đặc sắc, độc đáo của Việt Nam tới bạn bè quốc tế; là cơ hội để các nhà quản lý nghệ thuật, các nghệ sĩ múa rối Việt Nam có điều kiện giao lưu, học hỏi những tinh hoa nghệ thuật múa rối nhân loại, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật.

Tham dự liên hoan năm nay có các đơn vị nghệ thuật múa rối tiêu biểu đến từ các châu lục gồm 7 đơn vị quốc tế: Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Philippines, Vương quốc Thái Lan, Wallonie Bruxelles (Vương quốc Bỉ), Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Brasil và 4 đơn vị nghệ thuật múa rối chuyên nghiệp của nước chủ nhà Việt Nam: Nhà hát Múa rối Miền Bắc Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long - Hà Nội, Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng, Đoàn nghệ thuật múa rối Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy chế liên hoan, ban tổ chức chấp nhận tất cả các loại hình nghệ thuật múa rối như rối nước, rối que, rối tay, rối den, rối bóng, rối mặt nạ... Thời lượng chương trình tham dự của mỗi đoàn sẽ giới hạn từ 30 phút đến không quá 40 phút/chương trình. Đối với các đơn vị nghệ thuật trong nước, chương trình tham dự liên hoan phải là những chương trình có chất lượng nghệ thuật, chưa tham dự các liên hoan nghệ thuật quốc tế trước đây tại Việt Nam và không hạn chế số lượng thành viên tham dự. Đối với các đoàn nghệ thuật quốc tế, chương trình tham dự liên hoan phải đạt chất lượng nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa của từng quốc gia và có số lượng nghệ sĩ mỗi đoàn không quá 6 người.

Lễ khai mạc ngày 8/10 và bế mạc được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm nghệ thuật Âu Cơ, số 8, Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.

Thêm 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia



Ảnh minh họa

(chinhphu.vn) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3609/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đợt XXIV.

Theo đó, 6 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này gồm:

1. Lễ cúng rừng của người Phù Lá (xã Nàn Sín, huyện Xin Mần, tỉnh Hà Giang);
2. Lễ hội Nàng Hai (Cầu Trống) của người Tày Ngạn (xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang);
3. Lễ hội đền Thanh Liệt (xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An);
4. Lễ hội làng Thương Liệt (xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình);
5. Lễ hội đền Độc Cước (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa);
6. Lễ hội đình Thọ Vực (xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận thuộc 2 loại hình: tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống.

Quyết định nêu rõ, chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

TẮT ĐẠT

Đó là anh Bùi Đình Thao, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã An Đông (Quỳnh Phụ) - một trong những cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 - 2018. Năm 1998, anh Thao nhập ngũ, công tác tại tiểu đoàn bảo đảm kỹ thuật hậu cần đóng quân tại sân bay Cần Thơ. Những năm tháng được học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ là quãng thời gian giúp anh trưởng thành và có thêm nhiều kỹ năng sống. Sau 2 năm, anh xuất ngũ trở về quê hương. Từ cán bộ đoàn thôn, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, năm 2010 anh giữ chức vụ Chỉ huy trưởng. Tuy còn gặp nhiều khó khăn song với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, anh luôn cố gắng phấn đấu, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả để cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trách nhiệm với công việc

viên của xã hiến 48.204m² đất, tham gia hàng trăm ngày công. Ngoài ra, tôi cũng đề xuất các ý kiến về quy hoạch, xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng vừa để phục vụ phát triển sản xuất, sinh hoạt của nhân dân vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống xảy ra. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp,

các ngành và nhân dân, An Đông đã về đích nông thôn mới năm 2014. Để giữ vững thành tích xã nông thôn mới, anh Thao cùng tập thể Ban CHQS xã đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nhiệm vụ: đăng ký, quản lý, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, quản lý lực lượng dự bị động viên; tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; tổ

chức huấn luyện lực lượng dân quân địa phương...

Trong công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân, dự bị động viên, anh luôn coi trọng việc bổ nhiệm, bố trí cán bộ chỉ huy lực lượng dân quân, dự bị động viên, nhất là đội ngũ tham đội trưởng. Từ việc tham mưu để xuất đủ biên chế, thành phần nên khi huy động quân số thực hiện nhiệm vụ tại



Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã An Đông Bùi Đình Thao (người mặc áo xanh) thăm doanh nghiệp của bộ đội xuất ngũ trên địa bàn.

Nhiều năm nay, gia đình chị Phạm Thị Mẫn luôn nằm trong danh sách hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Phú Điền. Sức khỏe yếu, chị Mẫn còn phải nuôi em gái là chị Phạm Thị Thìn, 44 tuổi, bị bệnh, không có khả năng lao động. Cuộc sống của hai chị em gần đây với bất khó khăn khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã trao tặng mỗi tháng 10 - 12kg gạo từ hũ gạo tình thương của Hội. Chị Mẫn cho biết: Sự giúp đỡ của chị em là nguồn động viên, an ủi, giúp cuộc sống của gia đình tôi với bớt khó khăn. Không chỉ hỗ trợ gạo hàng tháng, khi gia đình xây sửa nhà, chị em cũng đến giúp đỡ ngày công và cho vay tiền. Tôi thực sự rất cảm động và cảm ơn sự quan tâm của mọi người.

ĐÔNG ĐỘNG Sôi động phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trên cơ sở bám sát thực tiễn, Khối Dân vận xã Đông Động (Đông Hưng) đã xây dựng được nhiều mô hình "Dân vận khéo", đạt hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

gạo tình thương được Hội LHPN xã xây dựng nhằm giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh đặc biệt. Mô hình được xây dựng ở 9 chi hội với trên 1.200 hội viên tham gia, đến nay đã duy trì được 3 năm với tổng số gạo ủng hộ 460kg. Ngoài ủng hộ gạo, Hội còn hỗ trợ dệt

xuất bằng việc quyên góp tiền trị giá 20 triệu đồng, hỗ trợ 115 ngày công, tặng 5 thẻ BHYT và 320 con gà giống cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo trong xã. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn xây dựng mô hình "Dân vận khéo" về bảo vệ môi trường. Hội đã đẩy mạnh

tuyên truyền, vận động hội viên tự giác thực hiện cuộc vận động "5 không, 3 sạch" bằng các mô hình đoạn đường tự quản, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tham gia tổng vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng. Hai năm qua, Hội đã tổ chức 11 đợt vệ sinh

môi trường ở đoạn đường tự quản; 12 đợt thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng, thu hút trên 400 lượt chi em tham gia; trồng hoa xung quanh khu vực trục xã, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, vừa qua, Chi hội Nông dân thôn An Bái đã xây dựng mô hình tổ hợp tác chăn nuôi lợn giống 25 thành viên. Trong đó có chị Đào Văn Tuyết, Chi hội trưởng, tổ trưởng tổ hợp tác: Tổ duy trì sinh hoạt hàng tháng. Tham gia tổ hợp tác, thành viên được mua cám với giá ưu đãi; được tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi. Thời gian tới, Chi hội sẽ tích cực tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác để được bảo đảm quyền và lợi ích, cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Đặng Thanh Chu, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã cho biết: Trên đây là 2 mô hình tiêu biểu trong rất nhiều mô hình "Dân vận khéo" địa phương đã và đang xây dựng. Từ sau khi được quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua "Dân vận khéo", cấp ủy, chính quyền địa phương đã nghiêm túc thực hiện, luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, những năm qua, các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ đều hàng hái đăng ký tham gia thực hiện, làm đầy lên phong trào thi đua sôi nổi. Hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo" của Đông Động không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa trên địa bàn khu dân cư, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự địa bàn mà còn

góp phần củng cố vững chắc chi bộ, chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, trong đó có nhiệm vụ giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền cùng các

ban, ngành, đoàn thể của xã tiếp tục tăng cường thực hiện công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực nhằm giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐÀO QUYÊN



Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Động quyên góp gạo ủng hộ chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.